



ฉบับที่ 19/2561 วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2561

# ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 18 25 และ 26 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดอบรมการสมัครเข้าใช้งาน Google Scholar ให้แก่คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ณ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมี อาจารย์ ดร.สุชาติ แสนพิช อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา เป็นวิทยากร Google Scholar เป็นเครื่องมือ/วิธีการในการค้นหางานเขียนทางวิชาการ และช่วยให้ผู้วิจัยสามารถติดตามการอ้างอิงมายังบทความของตนเองได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งยังสามารถตรวจสอบว่าใครกำลังอ้างอิงผลงานของผู้วิจัย เพื่อเป็นการยกระดับ Web Account บทความของคณาจารย์และนักวิจัยให้มีจำนวนผู้นำบทความไปอ้างอิงงานวิจัยมากยิ่งขึ้น



# แนะนำงานวิจัย

## แนวทางการพัฒนากลุ่มและเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ในอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

อาจารย์เพชร ทวีวงศ์

สาขาวิชาส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช



การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพข้อมูลทางสังคมและเศรษฐกิจ สภาพการเลี้ยงแพะ สภาพกลุ่มและเครือข่าย และศึกษาแนวทางในการพัฒนากลุ่มและเครือข่ายของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จำนวน 67 ราย และเก็บข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า การรวมกลุ่มของเกษตรกร หนึ่งในสามการก่อตั้งกลุ่มเกิดจากความต้องการแก้ไขปัญหา ร่วมกัน และผู้นำชุมชนริเริ่ม ประมาณสองในสามมีวัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกร ด้านการจัดสรรผลประโยชน์ของกลุ่มเกษตรกรยังไม่มีกระแสระดมทุน ร้อยละ 37.3 แต่การร่วมกันทำกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรโดยรวมอยู่ในระดับมาก

การสร้างเครือข่าย องค์ประกอบที่สำคัญในด้านสมาชิก คือ ต้องมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและต้องมีความสนใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่ในระดับมาก ในด้านการทำหน้าที่อย่างมีจิตสำนึก พบว่า ความเสียสละ ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ความรับผิดชอบ ความตั้งใจ การรับฟังความคิดเห็น และการให้ข้อมูลอย่างสม่ำเสมออยู่ในระดับมาก ในด้านการมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยน พบว่า สมาชิกต้องมีการพึ่งพาอาศัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอยู่ในระดับมากที่สุด แต่ปัญหาการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายในทุกระยะ พบว่า อยู่ในระดับน้อยถึงน้อยมาก

เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในอำเภอบางบัวทอง ประเด็นจัดเวทีสนทนาเกี่ยวกับการพัฒนากลุ่มและเครือข่าย การตรวจสอบแก้ไขและปรับปรุงเครื่องมือ

การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เกษตรกร ซึ่งมีลักษณะคำถามแบบปลายเปิด (Open-ended question) และคำถามแบบปลายปิด (Close-ended question) และจัดเวทีสนทนากลุ่มผู้เลี้ยงแพะในอำเภอบางทอง จังหวัดนนทบุรี โดยการเชิญกลุ่มเกษตรกรที่ละกลุ่ม รวมครั้งการจัดเวทีสนทนาทั้งหมด 6 กลุ่ม สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ทำการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติพรรณนา และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการจัดหมวดหมู่ข้อมูล การเปรียบเทียบการ อธิบายความเชื่อมโยงสัมพันธ์ และการวิเคราะห์เนื้อหา ได้แก่ การจัดหมวดหมู่ของเนื้อหาสำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ



## ข่าววิจัยนอกรั้ว



**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ** ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการ 6<sup>th</sup> International Conference on Creative Technology & 2<sup>th</sup> National Conference on Creative Technology ในหัวข้อ **“Interdisciplinary for Thailand 4.0”** ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมชลจันทร์ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ด้านสหวิทยาการสำหรับประเทศไทย 4.0 ของตนต่อสาธารณชน อันจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความก้าวหน้าของงานวิจัย ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับและพัฒนาคุณภาพงานวิจัย ตลอดจนการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 2) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3) เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ 4) บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการท่องเที่ยว 5) สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดพร้อมลงทะเบียนเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยและส่งบทความได้ที่ เว็บไซต์ <http://www.utkcretech.rmutk.ac.th/> หรือสอบถามข้อมูลได้ที่นางสาวเกตุวดี อุเทน โท. 0 2287 9600 ต่อ 1177 หรือ e-mail : [rdi@mail.rmutk.ac.th](mailto:rdi@mail.rmutk.ac.th)



**มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด** ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ **“National and International Conference on Education and Tecnolgy”** (ICET II 2018 : Critical Innovation) ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวิชราลงกรณ์ และศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ และผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทางเว็บไซต์ <http://icet.reru.ac.th> โทร. 098639 7811 ติดต่อการนำเสนอระดับชาติ และ โทร. 083273 8591 ติดต่อ การนำเสนอระดับนานาชาติ



**มหาวิทยาลัยสวนดุสิต** ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ **“งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0”** ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีนำเสนอแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการจากงานวิจัยระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยและนักวิชาการ จากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และเป็นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัยให้เข้มแข็งต่อไป ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://conference.sci.dusit.ac.th/sdnc2018> หรือ โทร. 0 2423 9401-6 และ โทร. 0 8 9236 7412

แนะนำการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา โปรดแจ้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 0 2504 7581